

Châu Thành, ngày 13 tháng 3 năm 2018

\*  
Số 04-GUTĐ/HU

**BẢN GIAO ƯỚC THI ĐUA**

**“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  
năm 2018 đối với đảng bộ**

STT	Nội dung thi đua	Điểm thi đua (Chuẩn)	Điểm thực hiện
1	Đảng bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (theo Kế hoạch số 65-KH/HU, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy).	05 điểm	
2	Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết (theo Công văn số 2952, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương) (trừ đối tượng được miễn). Bản cam kết phải được thông qua tập thể góp ý. Cấp ủy phân công Đảng ủy viên phụ trách theo dõi việc thực hiện của các chi bộ trực thuộc. Chi bộ dưới cơ sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện của đảng viên chi bộ mình, để làm căn cứ, kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.	10 điểm	
3	Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy hàng tháng sinh hoạt chi bộ phải có sinh hoạt chuyên đề năm 2018 và chuyên đề của Tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”; lựa chọn một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác hoặc cá nhân tiêu biểu, tích cực để giới thiệu, nghiên cứu làm theo và biểu dương cá nhân tích cực. Duy trì kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ.	10 điểm	
4	Đảng ủy có kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 phải gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chi bộ trực thuộc Đảng ủy có kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành gắn với kiểm tra bản cam kết (với hình thức đảng viên thông qua bản tự phê; chi bộ giới thiệu bản cam kết của đảng viên đó để tập thể góp ý, phê bình).	10 điểm	
5	Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đăng ký nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị (xác định rõ trách nhiệm cá nhân); đăng ký nội dung về đổi mới phong cách, tác phong công tác (có nội dung cụ thể nhất là nội dung nào còn hạn chế) để làm cơ sở đánh giá việc đổi mới phong cách và sự nêu gương của người lãnh đạo.	10 điểm	

6	Báo cáo Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng gửi về Bộ phận giúp việc (Ban Tuyên giáo Huyện ủy để theo dõi, tổng hợp). Báo cáo phải có nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).	10 điểm	
7	Đảng bộ phải có công trình phần việc thiết thực đăng ký thực hiện hoàn thành trong năm, có báo cáo kết quả thực hiện (ít nhất từ 02 công trình trở lên). Đảng ủy tiếp tục phát động các chi bộ trực thuộc đăng ký công trình phần việc, tổng hợp báo cáo số lượng công trình về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. <i>Lưu ý:</i> Công trình nào mang tính định lượng thì tính giá trị công trình (quy bằng tiền).	15 điểm	
8	Đảng ủy có báo cáo đánh giá kết quả năm 2018 (có biểu dương, khen thưởng. Tùy tình hình thực tế tại đơn vị mà có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp) và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.	10 điểm	
9	Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngăn nắp, đầy đủ hàng năm.	05 điểm	
10	Thực hiện nghiêm túc các nội dung do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, những hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong năm 2018 và có tham gia các cuộc thi do tỉnh, huyện phát động.	15 điểm	
<b>Tổng cộng: 10 chỉ tiêu</b>		<b>100 điểm</b>	

- Chú thích:*
- *Loại tốt: tổng điểm đạt từ 93 đến trên 100 điểm.*
  - *Loại khá: tổng điểm đạt từ 85 đến dưới 93 điểm.*
  - *Trung bình: tổng điểm đạt từ 75 đến dưới 85 điểm.*
  - *Yếu: dưới 75 điểm.*

**\* Điểm thưởng:**

- Đảng bộ hoặc cá nhân được báo, đài tỉnh nêu gương (được cộng 0,5 điểm) hoặc đơn vị có viết bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (có từ 03 bài trở lên được cộng tối đa 0,5 điểm).
- Có tổ chức hội thi (kể chuyện Bác Hồ, thi Báo cáo viên - Tuyên truyền viên, thi tìm hiểu kiến thức liên quan đến học tập Bác, thi viết gương người tốt, việc tốt; thi viết văn-thơ chủ đề học tập Bác, thi làm Báo tường,...) hoặc có những hoạt động xã hội chủ đề “Làm theo gương Bác”, mỗi một hoạt động được cộng thêm 1,0 điểm (nhưng không quá 02 điểm).

**\* Điểm trừ:**

Đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật hình thức từ khiển trách trở lên bị trừ 01 điểm cho 01 trường hợp. Nếu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ vi phạm kỷ luật thì ngoài điểm trừ còn bị hạ một bậc xếp loại và không được xét khen thưởng.

Đảng bộ ký kết Giao ước thi đua gửi 01 bản về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 01 bản lưu để thực hiện.

**T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ**

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



*[Handwritten signature]*  
**Hồ Văn Hận**